


NỘI DUNG TUYỂN THÁNG 1/2025

Tên công ty	Công ty TNHH Công nghệ hóa chất Kelly Việt Nam
Địa chỉ làm việc	Hà Nội
Giới thiệu sơ lược	 <p>Kelly Vietnam Chemical, Technology Corporation Ngành công nghiệp xử lý bề mặt kim loại hiện đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam</p> <p>Nắm bắt được xu hướng đó, Kelly Chemical (Taiwan) và các công ty cung cấp hóa chất nổi tiếng của Mỹ, Nhật và Đài Loan cùng hợp tác thành lập công ty TNHH Công nghệ hóa chất Kelly Việt Nam tại khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội (thành lập năm 2008) để có thể phục vụ cho Quý Khách hàng các loại hóa chất xử lý bề mặt kim loại, hóa chất cung cấp cho ngành xi mạ chất lượng tốt nhất.</p> <p>Kelly Vietnam Chemical, Technology Corporation chuyên cung cấp hóa chất cho các ngành xi mạ, sơn, xử lý bề mặt của các tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ, Nhật và Đài Loan.</p>
Quy mô	25-99
Vị trí	NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH HÓA CHẤT XI MẠ
Số lượng cần tuyển	05
Mô tả CV	<p>Job Description Mô tả công việc:</p> <p>1.1 Công việc chính:</p> <p>Chịu trách nhiệm, quản lý kiểm soát và thực hiện các hoạt động kinh doanh & tiếp thị liên quan đến dòng sản phẩm ngành Hóa chất xi mạ, xử lý bề mặt kim loại.</p> <p>1.2 Chi tiết công việc:</p> <p>Phụ trách kinh doanh và quản lý các lĩnh vực mình được giao. Triển khai kế hoạch bán hàng của công ty gồm: Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích và phát triển ngành hàng được phân công..</p> <ul style="list-style-type: none">+ Khảo sát thị trường, kỹ thuật và lập kế hoạch duy trì sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới.+ Lập kế hoạch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và đưa ra chiến lược bán hàng.+ Giao dịch đàm phán hợp đồng với khách hàng+ Theo dõi và xử lý những vấn đề phát sinh và thu hồi công nợ. <p>1.3 Trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chịu trách nhiệm quản lý các khách hàng được phân công.- Thúc đẩy việc phát triển thêm khách hàng của tất cả các sản phẩm của công ty.
Kinh nghiệm	Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo tại công ty
Độ tuổi	Không yêu cầu độ tuổi
Ngôn ngữ nhận hồ sơ	Tiếng Việt

Cấp bậc	Nhân viên
Work Place	KCN THẠCH THẮT - HÀ NỘI
Mức lương	Cạnh tranh, có thưởng theo quý, năm
Loại hình công việc	Fulltime
Người liên hệ	Ms Oanh – 0943122856 (Zalo)
Email nhận hồ sơ	Ngo.oanh@kellysgroup.com.vn
Hồ sơ bao gồm:	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV xin việc 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 6 tháng gần nhất 3. Bản sao giấy khai sinh 4. Bản công chứng các văn bằng chứng chỉ 5. Sổ hộ khẩu bản sao công chứng 6. Giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế cấp huyện trở lên (6 tháng gần nhất) 7. Giấy xác nhận nhân sự của công an địa phương cấp (6 tháng gần nhất) 8. CMT bản sao công chứng 9. 4 ảnh 4*6
Quyền lợi được hưởng:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm việc trong môi trường trẻ năng động sáng tạo, lương cao và mức đãi ngộ hấp dẫn. 2. Được nâng lương theo năng lực và doanh thu sản phẩm. 3. Được đóng BH theo quy định của nhà nước. 4. Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước. 5. Được ăn bữa trưa tại công ty. 6. Ngoài ra còn các quyền lợi khác sẽ trao đổi kỹ khi phỏng vấn

P/s: Khi đến phỏng vấn mang theo CV xin việc, có thể mang theo hồ sơ photo, hồ sơ gốc có thể chuẩn bị bỏ sung sau.